



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ nationtv</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ ราชอาณาจักร</p> <p>เว็บไซต์ Thebangkok insight</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก @ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยถึงผู้ป่วยอายุ 80 ปี ใช้สารสกัดจากกัญชารักษาโรคสะเก็ดเงินจนอาการดีขึ้น และสะเก็ดเงินได้ยุบหายไป โดยการใช้สบูผสมน้ำมันกัญชารักษาฟอกล้างตัว ทำครีมผสมน้ำมันกัญชาทาทั่วตัวและหยดใต้ลิ้นก่อนนอนคืนละ 2 หยด ซึ่งสูตรรักษาโรคสะเก็ดเงิน คือ 1.ใช้สบูผสมน้ำมันกัญชา ฟอกล้างตัว 2.ทำครีมผสมน้ำมันกัญชาทาทั่วตัว 3.หยดใต้ลิ้นทุกคืนก่อนนอน คืนละ 2 หยด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนายบุรินทร์ เณรทอง อายุ 48 ปี และนางจางง ด้วงสังข์ อายุ 63 ปี สองสามีภรรยาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากช่อง ที่บ้านมะค่างาม หมู่ 19 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หลังจากเปิดเผยว่าใช้น้ำมันกัญชารักษาจนอาการดีขึ้น จากการลงพื้นที่พบว่า ทั้งสองมีอาการดีขึ้นจากเดิมมาก จึงพร้อมคณะมาให้กำลังใจที่จะรักษาอย่างต่อเนื่อง การรักษาอาการของโรคมะเร็งค้ำกันพร้อมทราบว่าจะรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ และขาดยาไปช่วงหนึ่ง ทำให้อาการทรุดลง และเพิ่งมาได้รับยาหลังช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่อาการทรุดพอดี และได้รับยาเพิ่ม</p> <p>ด้านนางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และรักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข อบต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เล่าถึงสาเหตุที่ใช้น้ำมันสกัดกัญชาช่วยเหลือ 2 สามีภรรยาป่วยติดเชื้อเอชไอวี เพราะสงสารและทนเห็นความทุกข์ทรมานของสามีภรรยาคุณนี้ไม่ไหว จึงได้นำน้ำมันกัญชาของตนเองซึ่งใช้รักษาข้อเข่าเสื่อมและขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีครอบครองอยู่จำนวน 3 ขวด นำไปแบ่งหยอดให้สองสามีภรรยาคุณนี้ พร้อมกับรับยาต้านไวรัสและยารักษาโรคผิวหนังควบคู่ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวเชื่อว่า น้ำมันกัญชามีผลทำให้ผู้ป่วยทั้งสองอาการดีขึ้น ส่วนการที่ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ให้ทีมสหวิชาชีพเก็บข้อมูลผู้ป่วยและพบว่าหลังใช้น้ำมันกัญชารักษาควบคู่ไปกับยาต้านไวรัสและมีอาการดีขึ้นจริง จะให้มีการศึกษาวิจัยนั้น ทางทีมเวชกิจกมีการเจาะเลือดผู้ป่วยทั้งสองไว้พร้อมแจ้งว่า หลังจากนั้นอีก 1 เดือน จะเข้ามาเจาะใหม่อีกครั้ง เพื่อจะพิสูจน์ว่าการป่วยหรือภูมิคุ้มกันต้านทานในเม็ดเลือดจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน</p> <p>-เสนอข่าว นายอิสรา นานาวชิต ผช.นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งลงทะเบียนครอบครองกัญชาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 รวมเวลา 90 วัน ตามที่ อย. ประกาศไว้ ขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนแล้ว มีหน่วยงานภาครัฐแจ้งลงทะเบียนครอบครองกัญชา 9 ราย บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ป่วย 2,306 ราย แบ่งเป็นกลุ่มแจ้งครอบครองผลิตกัญชา 306 ราย แจ้งครอบครองต้นกัญชา 2,000 ราย พบผู้ติดยาแฝงมาลงทะเบียนด้วย อย. รับแจ้งให้ผู้ป่วยครอบครองกัญชาต่อได้อีก 3 เดือน หลังวันที่ 21 พ.ค. 62 ไม่ใช่ 6 เดือน ขอให้ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองเข้าใจตามนี้ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลัง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ระบุยืนยันกัญชายังเป็นยาเสพติดว่า สมัยก่อนเรายังฉลาด พระมหากษัตริย์ไทยอย่างพระนารายณ์มหาราช ร.4 ร.5 สร้างตำรับยาไทยเข้ากัญชาหลายตำรับรักษาโรคต่างๆ มาได้ ตอนหลังเราไปหลงไหลตามนายฝรั่งว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ก็จัดเป็นยาเสพติดด้วย พวกที่ไปเรียนตำราฝรั่งก็เชื่อตามครูสอน ต่อมาฝรั่งหายไปรู้ว่ากัญชาไม่ควรเป็นยาเสพติดจึงได้ปลดปล่อย แต่คนไทยยังติดอยู่กับตำราเดิม หรืออาจเป็นเครื่องมือของฝรั่งขอให้ฝรั่งวิจัยค้นคว้าผลิตยาออกมาให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาจดสิทธิบัตรขายคนไทยในราคาแพงๆ</p>
<p>เว็บไซต์ sanook</p>	<p>-เสนอข่าว โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรม พท. ตัวแทนจาก อย. มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา ผลจากการหารือ นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น และได้คัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ โดยจ.ลำปาง จะนำร่องพื้นที่ปลูกก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>ในหลวงโปรดเกล้าฯทรงช่วย'น้องฟา'</b></p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ "น้องฟา" ณัฐธิดา สุขชาติพงศ์ นักกีฬาว่ายน้ำหนักเยาวชนหญิงของทีมนักเรียนกีฬานครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงระหว่างฝึกซ้อม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้าน "น้องฟา"และครอบครัวสุดปลาบปลื้ม หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้</p> <p>สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมช่วยเหลือ "น้องฟา" อย่างเต็มที่ พร้อมประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกให้อีกทางด้วย ขณะเดียวกันสมาคมและผู้ฝึกสอนทั่วประเทศต้องดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะตอนฝึกซ้อมยกเหล็ก ต้องคอยประคองหลังให้ดี</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>แจงข่าววิเคราะห์ผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเผยแพร่ข้อความในโซเชียลมีเดียว่า มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำภาพใบหน้ามาวิเคราะห์อาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ว่า การใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ไม่ใช่วิธีมาตรฐาน เพราะผู้ป่วยที่มีอาการไข้และหน้าแดง ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างเดียว อาจเป็นโรคอื่นๆ ได้ ดังนั้น ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลังเกิดกระแสข่าว ในภาคอีสาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สคร.9 นครราชสีมา ประสานกับ สสจ.บุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ทุกวัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติรับทราบตามที่กรมควบคุมโรคได้มีหนังสือแจ้งว่า มีการเผยแพร่ข่าวกรณีแจ้งความดำเนินคดีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่จัดพื้นที่ทั้งหมดในเขตวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกำหนดนั้น กรม คร. ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด และศาสนสถานทุกแห่งที่อยู่ในกำกับดูแล ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตาม พ.ร.บ. และอนุบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 1.พื้นที่และบริเวณทั้งหมดของสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ 2.เจ้าอาวาสหรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา ต้องดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ โดยให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ติดแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน ต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ ตระเวนข่าว ทั่วไทย</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เผยว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ว่า ปีนี้พบว่ามีภาวะระบาดของไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. 62 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2,547 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.นครราชสีมา 1,282 ราย จ.บุรีรัมย์ 481 ราย จ.ชัยภูมิ 410 ราย และ จ.สุรินทร์ 374 ราย เสียชีวิต 1 ราย</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.ตาก ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกอำเภอ สาเหตุจากพื้นที่เป็นป่าเขาจำนวนมากเหมาะแก่การเกิดโรค ทั้งยังมีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาเดินทางเข้าออกเพราะมีพื้นที่ติดต่อกันจึงเป็นพาหะนำโรค จึงมีการป้องกันด้วยการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลายในหน้าฝน หยอดทรายอะเบทตามสถานที่น้ำขัง โดยเฉพาะที่ อ.อุ้มผาง ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ามารักษาโรคไข้เลือดออก รวมทั้งชาวเมียนมาและชาวเขาในหลายท้องที่ แต่ยังไม่มียารายงานผู้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยถึง สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ว่าจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 62 พบผู้ป่วยแล้ว 538 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนวัยเรียน โดยพบถึง 406 ราย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ สสอ. ทั้ง 23 อำเภอ ร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชนแจ้งให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และย้ำว่าหากพบผู้มีอาการไข้สูง ไอ มีน้ำมูก หน้าแดง และหนาวสั่น ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ของทั้งประเทศเมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 145,972 ราย เสียชีวิตแล้ว 10 ราย ในพื้นที่ กทม. มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 43,108 ราย และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย สำนักอนามัยจึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เอกชน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขอให้กลุ่มเสี่ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 62 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เดลินิวส์	<b>ซ่อมแผนรับมือสารเคมีรั่ว</b> -เสนอข่าว นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผวจ.ระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง ISPS Code 2019 ในกรณีล้นของขนสินค้า สารเคมีรั่วไหลและการเกิดอัคคีภัยที่บริเวณจุดขนส่งสินค้า ท่าเรือระนอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการท่าเรือระนอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ชีพกู้ภัย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมจำนวนมาก
เดลินิวส์ คอลัมน์เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น	<b>วิ่งต้านยาเสพติด</b> -เสนอข่าว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แมริม จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ และ นพ.ธงชัย ลิขิตวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทในกิจกรรมเดิน-วิ่งต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "RUN TOGETHER" SAYNO TO DRUG" ซึ่ง สสจ.เชียงใหม่ และชมรม TOBE NUMBER ONE จังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดโทษและการสูบบุหรี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน
กรุงเทพธุรกิจ  เว็บไซต์มติชน	<b>โรคอหิวาต์หมู</b> -เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีลี นึก-ยอน ของ เกาหลีใต้แถลงหลังตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกร ใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งสองเกาหลี ว่า ทางกรจะต้องสกัดไม่ให้หมูป่าจากเกาหลีเหนือที่อาจติดเชื้ออหิวาต์ สุกรแอฟริกันข้ามพรมแดนเข้ามาในเกาหลีได้อย่างเด็ดขาด สั่งการให้ทหารเกาหลีใต้ที่ประจำการ บริเวณเขตปลอดทหารเพิ่มการเฝ้าระวังระดับสูงครั้งเนื่องจาก ฟาร์มแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือใกล้พรมแดนจีน มีสุกรตาย 77 ตัว และมีความเป็นไปได้สูงมากที่โรคจะเข้ามาระบาดในเกาหลีใต้  เว็บไซต์มติชน -เสนอข่าว สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นางโซเฟีย ซาน รมต.กระทรวงอาหารและสาธารณสุขฮ่องกง ประกาศว่า ทางกรฮ่องกงจะทำการฆ่าหมู 4,700 ตัวที่ หลังพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมูที่โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งติดชายแดนจีน พร้อมสั่งระงับการนำเข้าหมูจากจีน
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<b>ภาวะหมดไฟในการทำงาน</b> -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ได้ขึ้นทะเบียนโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ในบัญชี International Classification of Diseases หรือ ICD-11 ซึ่งจะกลายมาเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคและการประกันสุขภาพใหม่ทั่วโลก โดยหนึ่งในบรรดาโรคที่เพิ่มเข้าไปใหม่นั้นมี "ภาวะหมดไฟในการทำงาน" หรือ Burn-out เป็นหนึ่งในรายชื่อของโรคใหม่ในบัญชี ICD ซึ่ง WHO นิยามภาวะ Burn-out ว่าเป็นโรคที่เป็นผลจากการความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งยังไม่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งลักษณะอาการในสามกลุ่มคือ 1.รู้สึกหมดพลังหรือเหนื่อยล้า 2.รู้สึกว่าจิตใจห่างเหินจากงานและมีทัศนคติด้านลบต่องาน 3.ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ถือเป็นภาวะที่น่ากังวล และควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ก่อนจะขยายความรุนแรงไปยังส่วนอื่นๆ ของชีวิตนอกเหนือจากการทำงาน



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch